



Gạo Cần Thơ

“Gạo Cần Thơ”

đã được cấp giấy chứng nhận
nhãn hiệu độc quyền

Ca dao xưa có câu: “Cần Thơ gạo trắng nước trong; Ai đi đến đó lòng không muốn về”. Câu ca dao như nói lên tất cả về một miền đất trù phú được thiên nhiên ưu đãi đồng ruộng phì nhiêu, vườn tược xanh tốt, xóm làng trù phú với những cánh đồng cò bay thẳng cánh.

Thành phố Cần Thơ nằm trên vùng đất phù sa do sông Mê Kông bồi đắp, và được bồi lắng thường xuyên qua nguồn nước phù sa của dòng sông Hậu nên đất đai ở đây rất phì nhiêu và màu mỡ. Địa hình của thành phố Cần Thơ nhìn chung tương đối bằng phẳng, phù hợp cho sản xuất nông, ngư nghiệp. Độ màu mỡ của đất cùng khí hậu ôn hòa của nhiệt đới ẩm gió mùa là điều kiện tuyệt vời cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, hiện nay diện tích đất sản xuất nông nghiệp của thành phố có gần 115.000 ha; trong đó gần 90.000 ha canh tác lúa với 80% diện tích trồng lúa chất lượng cao và lúa thơm đặc sản.

Gạo Cần Thơ có sản lượng lớn, chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, phần đông người tiêu dùng vẫn chưa biết đến do chưa có thương hiệu. Do đó, việc xây dựng thương hiệu gạo đặc trưng của địa phương nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần cải thiện đời sống người nông dân là vấn đề cấp thiết.

Nhận thức được vai trò của sở hữu trí tuệ trong việc nâng cao giá trị gạo của Cần Thơ và để mở rộng thị trường; trên cơ sở các giống lúa được Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long nghiên cứu lai tạo và phục tráng thành công nhiều giống lúa phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa có khả năng cạnh tranh với các nước xuất khẩu lúa gạo lớn trên thế giới. Tháng 5/2016, được sự phối hợp hỗ trợ hướng dẫn thủ tục của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP. Cần Thơ đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận "Gạo Cần Thơ" và đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 282071. Theo đó, các sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Gạo Cần Thơ" gồm: Gạo thơm (giống Jasmine 85, VD 20, Nàng Hoa 9...), gạo chất lượng cao (giống OM 4218, OM 6976, OM 7347, Cần Thơ 2, Cần Thơ 3...), gạo phục vụ chế biến (IR 50404, OM 576...) với đặc tính phẩm chất và yêu cầu chất lượng theo Quy chế Sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Gạo Cần Thơ".

"Gạo Cần Thơ" là nhãn hiệu chứng nhận do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Cần Thơ là chủ sở hữu; là tổ chức có thẩm quyền cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên sản phẩm gạo của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn của sản phẩm gạo mang nhãn hiệu chứng nhận.

Nhãn hiệu chứng nhận "Gạo Cần Thơ" do Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ

phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Cần Thơ đã triển khai đăng ký nhãn hiệu chứng nhận từ nguồn kinh phí dự án "Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ". Đây là một dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp về đổi mới công nghệ, năng suất chất lượng và sở hữu trí tuệ của Sở Khoa học và Công nghệ" nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đơn vị đăng ký thương hiệu cho những sản phẩm chủ lực của thành phố và quảng bá hình ảnh, sản phẩm tiêu biểu của Cần Thơ với các địa phương trong nước và quốc tế.

Việc xây dựng thành công nhãn hiệu chứng nhận "Gạo Cần Thơ" sẽ là cơ sở pháp lý tạo tiền đề cho phát triển thương hiệu - vấn đề mang tính chiến lược lâu dài và đồng bộ giữa chất lượng và số lượng của sản phẩm; là điều kiện, cơ hội tốt cho thành phố Cần Thơ giới thiệu, quảng bá sản phẩm "Gạo Cần Thơ" ra thị trường và có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động sản xuất theo quy hoạch, mang lại hiệu quả cao cho nông dân; bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Đồng thời đây cũng là cơ hội tập hợp được các nông dân trồng lúa, các doanh nghiệp kinh doanh "Gạo Cần Thơ" thành một tập thể thống nhất đảm bảo quyền lợi chung, phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giá trị sản phẩm cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

ĐOÀN NGỌC